
Reykjavík 2. mars 2020 

 

Undirritaðir fulltrúar í íbúaráði Breiðholts, fulltrúi foreldrafélaga, fulltrúi íbúasamtaka og fulltrúi 

slembivalinna leggja fram svohljóðandi umsögn vegna tillögu um breytingu á deiliskipulagi Breiðholts 

1 sem felur í sér færslu grenndargáma  frá Arnarbakka á Leirubakkann: 

Núverandi staðsetning er mun betri en ný staðsetning.  

Það er alveg sama hvað þættir eru skoðaðir þá er allt betra á núverandi stað 

a. aðgengi er betra, bæði fyrir íbúa og umhirðuaðila 

b. öryggi hjólandi sem og gangandi er mun meira.  

c. öryggi og aðgengi akandi er betra. 

d. breytt staðsetning þýðir lengra aðgengi fyrir ákveðna hluta neðra Breiðholtsins 

Þessi deiliskipulagabreyting er ekkert að gera fyrir íbúana né hverfið.   

Megintilgangur deiliskipulagsins er líka væntanlega að rýma fyrir úthlutun lóða milli  

Breiðholtsbrautar og Arnarbakkans en það mun skýrast þegar deiliskipulag fyrir Breiðholtið verður 

auglýst síðar á árinu. 

Við leggjum til að núverandi staður verði notaður áfram en aðgengi þar bætt fyrir umhirðuaðila auk 

þess sem að svæðið verði girt betur af. 

Með kveðju, 

Ólafur Gylfason, fulltrúi foreldrafélaga 

Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir, fulltrúi íbúasamtaka. 

Guðrún Þórdís Axelsdóttir, fulltrúi slembivalinna.  


